

สอน.จับมือ3องค์กรลงนามMOU รุกพัฒนาเทคโนโลยีไร้อ้อยช่วยเกษตรกร

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ 3 องค์กรชั้นนำ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.), บริษัทเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 11 นครสวรรค์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการในไร่อ้อย การพัฒนาทางด้านวิชาการ การพัฒนาด้านพันธุ์อ้อย และพัฒนาบุคลากร ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

นายพลู โลหารขุ่น ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายของประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการ

จัดการในไร่อ้อย การพัฒนาพันธุ์อ้อย การยกระดับงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่กับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยปรับเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ โดยมีกรอบดำเนินงาน 5 ปี

ด้าน นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า สอน. ได้เริ่มสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเกษตรกรชาวไร่อ้อยในการบริหารจัดการไร่ โดยปีงบประมาณ 2561 ได้ดำเนินโครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตอ้อยมุ่งสู่ Smart Farming ซึ่งได้พัฒนาระบบสารสนเทศรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถบันทึกข้อมูลไปพร้อมกับการเห็นพื้นที่ไร่ของตนเองผ่านอากาศยานไร้คนขับ (Drone) สำหรับจัดการไร่อ้อยแปลงขนาดใหญ่ ตลอดจนสาธิตการนำเครื่องจักรกลทางการเกษตรสมัยใหม่มาใช้ในการเตรียมและปลูกอ้อยผ่านเว็บไซต์ https://thaismartfarming.com และในปีงบประมาณ 2562 ได้ขยายผลไปยังกลุ่มพื้นที่จ.นครสวรรค์ ไม่น้อยกว่า 30 ไร่ พื้นที่ปลูกอ้อยกว่า 1,000 ไร่ ได้ใช้งานระบบสารสนเทศผ่านระบบ Web Application เป็นต้นแบบให้สามารถบริหารจัดการอ้อย



แปลงใหญ่ตามแนวคิด Smart Farming ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังเสนอโครงการส่งเสริมสินเชื่อระยะที่ 2 วงเงินปีละ 2,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี รวม 6,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยต่ำ นำไปซื้อรถตัดอ้อย, รถคืบอ้อย, รถตัดอ้อยเร็วเตอร์, เครื่องสางใบอ้อย,

เครื่องอัดใบอ้อย และพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

